

Người lao động gấp rút chinh phục mục tiêu công việc những ngày cuối năm

14:39 29/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn, khi người lao động đều phải gấp rút hoàn thành những mục tiêu còn dang dở và chuẩn bị chu toàn cho kỳ nghỉ Tết sum vầy bên gia đình. Họ không chỉ đối mặt với áp lực về thời gian mà còn cần duy trì sự tỉnh táo suốt ngày dài để giữ được nhiệt huyết và sức bền trong mùa cao điểm của công việc.

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất với nhiều người lao động, khi họ phải chạy đua với thời gian và năng suất để hoàn thành chỉ tiêu công việc. Bên cạnh đó, áp lực kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy cũng thúc đẩy nhiều người tăng ca, nhận thêm dự án hoặc công việc ngoài.



Cuối năm là thời điểm mang lại cơ hội gia tăng thu nhập cho các shipper

Anh Huy Hoàng, shipper tại Hà Nội với hơn 4 năm kinh nghiệm chia sẻ, năm nào vào giai đoạn cuối năm khối lượng công việc cũng nhiều lên, thời gian nghỉ ngơi chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi

giữa các điểm giao hàng. “Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc từ 6h sáng và phải di chuyển hàng chục cây số để kịp giao hàng, đảm bảo đồ của khách không bị trễ. Có lúc tôi thấy mình đuối sức, nhưng nghĩ đến một cái tết ấm cúng bên gia đình, tôi lại có thêm động lực cố gắng”, anh Hoàng tâm sự.

Theo anh Hoàng, bắt đầu từ tháng 10, công việc của anh bận rộn hơn với số lượng đơn hàng tăng đáng kể. Giai đoạn cuối năm được xem là thời điểm lý tưởng, mang lại cơ hội gia tăng thu nhập cho các shipper. Hoàn thành đơn hàng càng nhiều thì thưởng sẽ càng cao. Điều này trở thành động lực khiến anh Hoàng luôn nỗ lực làm việc, đồng thời tìm cách bổ sung năng lượng để vượt qua thử thách công việc.



Những ca trực đêm khiến các nhân viên bảo vệ dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ

Khác với những chuyến giao hàng liên tục của shipper, anh Phan Văn Dũng, nhân viên bảo vệ tại một khu chung cư ở Hà Nội lại phải đối mặt với những ca trực dài trong thời gian cao điểm cuối năm.

Được biết, quê anh Dũng cách Hà Nội hàng trăm km, anh gắn bó với công việc bảo vệ đã được hai năm. Công việc này là cơ hội để anh có một nguồn thu nhập ổn định, hàng tháng gửi về quê cho gia đình. “Làm bảo vệ không vất vả như nhiều công việc tay chân khác nhưng nghề này có những

khó khăn riêng vì liên quan đến tài sản và con người. Hai năm làm bảo vệ nhưng tôi vẫn gặp nhiều áp lực khi bước vào các ca trực, nhất là trực đêm”, anh Dũng cho biết.

Cuối năm đối với những nhân viên bảo vệ như anh Dũng là thời điểm nhạy cảm, luôn phải tập trung cao độ để đảm bảo an ninh cho tòa nhà. “Cuối năm rồi, mỗi khi trực đêm tôi đều phải giữ sự tỉnh táo và sức bền của mình để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Lỡ như rủi ro xảy ra trong phiên trực là xem như mất Tết”.



Nước tăng lực Number 1 đã trở thành người bạn đồng hành tiếp năng lượng cho nhiều người lao động luôn giữ đam mê với công việc

Gia tăng hiệu suất làm việc cuối năm để đạt mục tiêu thu nhập và cân bằng cuộc sống là nỗ lực chung của nhiều người lao động. Với họ, nước tăng lực Number 1 đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy, tiếp thêm năng lượng để vượt qua mọi thử thách trong công việc.

Không phủ nhận, từ khi ra mắt thị trường cho đến nay, nước tăng lực Number 1 luôn nằm trong nhóm thức uống bổ sung năng lượng được người tiêu dùng yêu thích. Ngoài hương vị dễ uống, mang đến sự sảng khoái tức thì, sản phẩm còn tiếp thêm năng lượng giúp người lao động, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trong cuộc sống và công việc.

Thử thách và khó khăn là hai điều mà bất cứ người lao động lĩnh vực nào cũng phải đối mặt. Thay vì để sự mệt mỏi cản bước, mỗi người nên biết cách lắng nghe cơ thể và lựa chọn giải pháp bổ sung năng lượng kịp thời để đảm bảo hiệu suất làm việc tốt nhất. Năng lượng và sự tinh táo chính là chìa khóa giúp mỗi cá nhân khẳng định năng lực và giá trị lao động của bản thân.

Đức Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nguoi-lao-dong-gap-rut-chinh-phuc-muc-tieu-cong-viec-nhung-ngay-cuoi-nam>